

Số: 490/BC-UBND

Gio Linh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị;
- UBND tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 6341/UBND-TH ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII. Căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện gửi HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Gio Quang và các xã huyện Gio Linh kiến nghị: Năm 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc bùng phát kéo dài, đặc biệt là dịch viêm da nổi cục trên đàn bò, dịch tả lợn Châu Phi đã khiến nhiều hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí giúp bà con tái tạo con giống, tiếp tục phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ.

* Dịch Viêm da nổi cục trâu bò:

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 17/5/2021 về phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn để kịp thời triển khai công tác chống dịch; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của huyện và chỉ đạo các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai các biện pháp chống dịch theo đúng quy định của pháp luật về Thú y.

- Tuyên truyền cho người dân rõ về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, các biểu hiện bệnh để người dân biết và hợp tác với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh; Phát hiện kịp thời gia súc bệnh để hướng dẫn điều trị; Tổ chức tiêu hủy gia súc chết do bệnh đúng quy định nhằm hạn chế phát tán mầm bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời lập hồ sơ tiêu hủy để làm cơ sở xem xét hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch bệnh; Kịp thời cấp 131.250.000 đồng để mua vắc xin tiêm phòng khẩn cấp cho đàn trâu bò trên toàn huyện.

Đến tháng 7/2021, dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện không có ca bệnh mới, dịch bệnh cơ bản được khống chế.

* Bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

Do đặc điểm không có vắc xin nên năm 2021 dịch bệnh tiếp tục xảy ra, tuy nhiên không xảy ra ô ạt mà chỉ xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ, không lây lan diện rộng như những năm trước.

UBND huyện đã chỉ đạo BCĐ huyện, Phòng Nông nghiệp&PTNT và Trạm CN&TY huyện phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện công tác chống dịch theo đúng quy định.

Riêng các hộ có lợn mắc bệnh và tiêu hủy trong năm 2020, Huyện đã thẩm định hồ sơ trình cấp trên xem xét hỗ trợ.

** Bệnh Lở mồm long móng gia súc:*

Xảy ra từ đầu tháng 4/2021 tại hai xã Gio sơn, Gio An. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo không chế và xử lý dứt điểm. Đồng thời, đã chỉ đạo các địa phương triển khai Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND huyện về việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2021 và tổ chức tiêu độc sau vụ tiêm phòng.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp bà con tái tạo con giống, phát triển chăn nuôi, kinh tế hộ gia đình.

2. Cử tri xã Gio Mỹ kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét sông Cánh Hòm để phục vụ tưới tiêu cho phát triển sản xuất nông nghiệp; cần nâng cấp kênh N9 từ đoạn Hà Thanh xã Gio Châu về thị trấn Gio Linh để cung cấp nước tưới cho khu vực xã Gio Mỹ, đoạn cuối nguồn nước thủy lợi hồ Hà Thượng.

- Dự án nạo vét sông Cánh Hòm được triển khai thi công năm 2015 từ nguồn vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn của Trung ương hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV QLKTCT Thủy lợi Quảng Trị làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 13/9/2016 với tổng chiều dài sông được nạo vét trên 9,3 km (từ xã Gio Mai về xã Gio Mỹ), các đoạn còn lại dài khoảng 10 km vẫn chưa được nạo vét.

Qua ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, khảo sát thì thấy hiện nay tình hình bồi lắng sông Cánh Hòm các đoạn còn lại (khoảng 10 km) rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát lũ vào mùa mưa và quá trình tích nước để bơm chống hạn vào mùa khô làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt các xã vùng Đông của huyện Gio Linh, trong đó có xã Trung Hải.

Hiện nay nguồn kinh phí của huyện còn khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn, ngoài khả năng cân đối ngân sách của huyện. UBND huyện đã có báo cáo và đề nghị với Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm đầu tư. Để đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân dọc sông Cánh Hòm, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem

xét, bố trí vốn để nạo vét các đoạn còn lại đã nêu trên, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

- Kênh tưới N9 hệ thống Hà Thượng và sông Cánh Hòm do Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty có giải trình cụ thể cho cử tri.

3. Cử tri thôn Xuân Hòa và thôn Hải Chử xã Trung Hải kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng hệ thống trạm bơm tưới tiêu chống úng, nhằm đảm bảo cho bà con sản xuất nông nghiệp, tuyến đê kè ngăn mặn đã hư hỏng nặng trong trận lũ năm 2020, kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để xây dựng.

- Việc kiến nghị về xây dựng trạm bơm tưới tiêu tại thôn Xuân Hoà và Hải Chử là phù hợp để đảm bảo tiêu, thoát lũ, chống úng phục vụ sản xuất trên địa bàn; đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh quan tâm hỗ trợ cho địa phương để đảm bảo sản xuất.

- Tuyến đê ngăn mặn tại thôn Xuân Mỹ do thi công đã lâu, kết hợp với đợt thiên tai năm 2020 đã làm hư hỏng nặng ảnh hưởng đến việc sản xuất của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư sửa chữa nâng cấp.

4. Cử tri thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng hệ thống đường, điện ở các khu vực quy hoạch chăn nuôi tập trung để xã sớm bố trí, thực hiện dự án cho bà con nhân dân chăn nuôi trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung, giảm bớt ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư.

Với ý kiến này, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho huyện Gio Linh tại Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Theo đó, UBND tỉnh sẽ trích ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 của HĐND tỉnh 850 triệu đồng hỗ trợ huyện Gio Linh xây dựng Công trình đường ra khu chăn nuôi tập trung thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai.

5. Cử tri xã Linh Trường kiến nghị: Hiện nay, xã Linh Trường có Khe Mướp nằm trên đoạn đường vào 2 thôn Khe Me và Sông Ngân của xã, hàng năm vào mùa mưa, thôn Khe Me và Sông Ngân thường bị chia cắt. Đề nghị huyện, tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Khe Mướp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đồng bào dân tộc 2 thôn này đi lại sản xuất và sinh hoạt.

Vừa qua trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương do huyện quản lý, UBND huyện đã yêu cầu các địa phương rà soát, đề xuất danh mục công trình để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 (Công văn số 900/UBND-TH ngày

26/6/2021, số 447/UBND-TH ngày 19/4/2020 và Công văn số 1004/UBND-TH ngày 20/7/2021). Tuy nhiên, UBND xã Linh Trường không có đề xuất đưa công trình Cầu Khe Mướp vào kế hoạch đầu tư công 2021-2025.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, yêu cầu UBND xã Linh Trường tiến hành rà soát, báo cáo UBND huyện để UBND huyện tiến hành khảo sát, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để sớm triển khai thực hiện.

6. Cử tri xã Gio Mỹ kiến nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân xã Gio Mỹ.

Trong thời gian từ 2018 đến năm 2020, tổng nguồn thu đấu giá quỹ đất phần xã Gio Mỹ được hưởng gần 23 tỷ đồng, tuy nhiên UBND xã lại không đề xuất đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân xã Gio Mỹ.

Trong năm 2020, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Ngoại vụ kêu gọi nguồn viện trợ nước ngoài đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân xã Gio Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn viện trợ.

Năm 2021 trên cơ sở đề xuất đầu tư hệ thống nước sạch của xã Gio Mỹ, phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổng hợp, tham mưu UBND huyện đề xuất HĐND huyện đưa công trình: hệ thống nước sạch 4 thôn Nhĩ Thượng, An Mỹ, Cẩm Phở, Thủy Khê vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện quản lý với tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng. Nếu trong thời gian tới vẫn chưa có nguồn viện trợ nước ngoài hỗ trợ đầu tư thì đề nghị UBND xã Gio Mỹ cân đối nguồn thu từ đấu giá quỹ đất phần xã được hưởng để đề xuất HĐND, UBND huyện xem xét, bố trí đầu tư trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

7. Cử tri xã Gio Quang kiến nghị Tỉnh lộ 73 Đông là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn xã, mặt đường hẹp, đã xuống cấp trầm trọng trong khi lượng xe lưu thông ngày càng nhiều, gây nguy cơ mất ATGT, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Được sự quan tâm của cấp trên, tuyến đường 73 Đông đã được bố trí vốn nâng cấp mở rộng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đến năm 2025. tuy nhiên trước thực trạng đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh quan tâm xúc tiến việc bố trí vốn sớm triển khai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường 73 Đông đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện bà con yên tâm đi lại, nhất là các cháu học sinh đến trường.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND huyện Gio Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nâng cấp đường 73 Đông (cũ); Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nâng cấp đường 73 Đông (cũ), UBND

huyện Gio Linh đã ban hành Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình nâng cấp đường 73 Đông (cũ). Hồ sơ dự án công trình được UBND huyện đã phê duyệt, hiện nay đang chỉ đạo triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo. Nhưng đến nay, tỉnh vẫn chưa bố trí vốn. Kính đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện công trình trên, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

8. Cử tri xã Linh Hải và các xã, thị trấn trong huyện Gio Linh kiến nghị: việc đăng ký biến động đất để cấp đổi giấy CNQSD đất hiện nay người dân đến đăng ký chuyển số CMND sang căn cước công dân, mỗi lần phải nộp lệ phí là 226.000 đồng là quá cao. Đề nghị tỉnh điều chỉnh xem xét, điều chỉnh giảm mức thu phí.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gio Linh thực hiện thu Đơn giá theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa tỉnh Quảng Trị. Để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh việc thu phí và lệ phí theo Quyết định nói trên.

Trên đây là Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII, UBND huyện Gio Linh báo cáo để HĐND tỉnh, UBND tỉnh biết, chỉ đạo. Đối với những ý kiến, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, quan tâm sớm giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Đắc Hóa